

โลซี เลก : การทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการกีดกันความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษา
องค์กรเรนโบว์คอมมูนิตี้อัมปเป็ญ, พนมเปญ (Civil Society's Response to Sexual Orientation
Discrimination: A Case Study of Rainbow Community Kampuchea in Phnom Penh) อ.ที่
ปริกษาวิทยาลัยพนธ์หลัก: สรวิศ ชัยนาม, อ.ที่ปริกษาวิทยาลัยพนธ์ร่วม: ไมเคิล จอร์จ เฮล์, 101 หน้า.

กระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มแอลจีบีที (เลสเบียน เกย์ ไบเซกชวล และกลุ่มข้ามเพศ) ได้เพิ่มมากขึ้น
และการเหยียดเพศได้ปรากฏขึ้นและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ร้ายแรงในกัมพูชา แม้ว่ามืองค์กรภาค
ประชาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กับด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มแอลจีบีที

วิทยาลัยพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการเหยียดเพศวิถีและศึกษา
เงื่อนไขและข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดย
เลือก กลุ่มเรนโบว์คอมมูนิตี้อัมปเป็ญ (RoCK) เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก RoCK เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรเดียวที่ทำงานในด้านการต่อต้านการเหยียดกลุ่มแอลจีบีทีในกัมพูชา ผู้วิจัยได้อาศัย
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับเจ้าหน้าที่ของ RoCK และตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่ม
แอลจีบีทีจากการลงพื้นที่ที่พนมเปญ กัมพูชาด้วยเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการวิจัยพบว่า RoCK มีความเข้าใจปัญหาการกีดกันและการเหยียดเพศวิถีในรูปแบบต่างๆ ในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและรัฐ และพยายามจัดการแก้ไขปัญหาล่าช้า โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การเป็นองค์กร
ให้กลุ่มแอลจีบีที การสร้างจิตสำนึกเพื่อต่อต้านการเหยียดเพศวิถี การวิจัยและตีพิมพ์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

นอกจากนี้ RoCK ยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับกลุ่มแอลจีบีที ที่หลากหลายและอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจัด
กิจกรรมพิเศษอย่างเช่น การเดินขบวนพาเหรดของกลุ่มแอลจีบีที และสัมมนา เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจประเด็น
และสิทธิของกลุ่มแอลจีบีที อีกทั้ง RoCK ยังทำการวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน และเข้าไปจัดการคดีความทางกฎหมาย
ของกลุ่มแอลจีบีทีอีกด้วย ผลลัพธ์ก็คือ RoCK ประสบความสำเร็จในการทำงานเรื่องการเหยียดเพศวิถีในระดับ
ปัจเจกและครอบครัวในระดับหนึ่ง และ RoCK สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มแอลจีบีทีได้ในเกือบทุกจังหวัดของ
กัมพูชา อย่างไรก็ตามความสามารถของ RoCK ในการทำงานระดับชุมชนและรัฐยังมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจาก
เงื่อนไขและข้อจำกัดทางสังคมวัฒนธรรม ความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย ตลอดจนปัจจัย
ทางการเมืองต่างๆ

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาหลัก
ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาร่วม